

Số: /BC-UBND

An Hòa, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2024 Và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy phường An Hòa năm 2024 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Ủy ban nhân dân phường báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân phường đã kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cùng các văn bản chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình và đảm bảo tốt việc thực hiện nhiệm vụ trên giao.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật, tiếp tục siết chặt nn nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của từng cán bộ, công chức, các bộ phận chuyên môn. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, giải quyết các nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng,... được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường, tạo môi trường làm việc hiện đại, tăng năng suất lao động, chất lượng giải quyết TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường.

UBND Phường tập trung chỉ đạo, điều hành về các mặt công tác của địa phương như: phối hợp chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ Hội Độc lập lần thứ III thành phố Sa Đéc năm 2024, các hoạt động kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024); chỉ đạo thực hiện tốt ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới năm 2024-2025; báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ phường; thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Thành ủy; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn phường; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ Quốc Khánh (02/9); chấp hành tốt quy định về giờ giấc làm việc; không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc... Theo đó, trong 09 tháng năm 2024, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành 94 văn bản chỉ đạo, điều hành. Tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã ban hành 1.453 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng an ninh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về kinh tế

1.1. Công nghiệp - TTCN và Thương mại - Dịch vụ

Hoạt động sản xuất công nghiệp thương mại – dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển. Các cơ sở sản xuất công nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất để cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Một số ngành sản phẩm chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, sản xuất được mở rộng do có nhiều đơn hàng hơn, các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao trong dịp Tết và xuất khẩu. Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, với giá cả tương đối ổn định, một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng cao như: cá phi lê đông lạnh, Miến, hủ tiếu,... góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, kích cầu tiêu dùng để tăng sức mua của người dân nguồn cung cấp hàng hóa dồi dào, phong phú giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi được triển khai đã góp phần gia tăng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

**** Phát triển sản phẩm OCOP***

Hiện có 05 sản phẩm của địa phương được đảm bảo sản xuất từ nguyên liệu

tự nhiên, không chứa phụ gia độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng, hiện đã gửi hồ sơ về trên chờ đánh giá, công nhận.

1.2. Nông nghiệp

- Tổng diện tích lúa vụ Đông – Xuân là 73 ha, đã thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân 5,8 tấn/ha, đã xuống giống dứt điểm vụ Hè-Thu là 73 ha, thu hoạch năng suất bình quân 4,5tấn /ha, hiện nay nông dân đang xuống giống vụ lúa thu đông với diện tích 45 ha, lúa đang trông giai đoạn trổ chín.

- Xuống giống được 14,2 ha, thu hoạch được 8,6 ha hoa màu; giá cả hoa màu dao động từ 15.000 đến 18.000 đ/kg, dưa leo, bầu, bí giá 13.000đ/kg – 16.000 đ/kg.

- Tổng diện tích cây ăn trái là 46 ha, trong đó: cây xoài là 5,8 ha, diện tích còn lại các cây khác như: nhãn 0,6 ha, dứa 1,2 ha và cây khác 38,4 ha.

- Diện tích sản xuất hoa kiểng đến nay là 74,2 ha, thu hoạch đảm bảo phục vụ nhu cầu đáp ứng cho Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với nhiều giống hoa mới lạ (cúc đa sắc), thu hút sức mua và tham quan của khách du lịch. Địa phương cũng đã tiến hành thực hiện phân vùng sản xuất hoa kiểng và phát triển du lịch trải nghiệm. Hiện nay bà con Nông dân đang trồng một số loại như: Cúc Mâm xôi, hoa như Hồng, cúc Đồng tiền, sao nhái, hoa Dừa v.v... chuẩn bị phục vụ nhu cầu trong dịp tết Nguyên đán, tình hình hoa kiểng phát triển tốt.

2. Chăn nuôi – Thú y

Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được duy trì thực hiện. Hiện nay, đang vào mùa mưa, công tác phòng chống dịch bệnh Ủy ban nhân dân Phường đã chỉ đạo nhân viên thú y thường xuyên khuyến cáo với người chăn nuôi để ngăn ngừa dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra.

Tiến hành các đợt tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, an toàn cho khi nuôi chó, mèo trong khu dân cư. Tuyên truyền các qui định, chính sách cho người chăn nuôi về vùng không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh.

3. Về thu, chi ngân sách

Tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024: 13.748.210.000 đồng. Tổng Thu tháng 9 năm 2024 là 91,360,297 đồng; nâng tổng thu 9 tháng đầu năm 11.578.846.380 đồng, đạt 84,22% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024: 7.948.917.403 đồng, chiếm tỷ lệ 57,81% kế hoạch.

4. Về xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường

*** Vốn hỗ trợ có mục tiêu: 02 trình:**

- Công trình: Đường Rạch Ngã Am khóm Tân Bình, tiến độ thi công đạt 15% đơn vị thi công đã nhập cống, gôl cống và hố ga tại công trình, hiện nay đang tiến hành tháo dỡ mặt đan hiện trạng để bơm cát.

- Công trình: Gia cố sạt lở các tuyến đường Giao thông nông thôn, tiến độ thi công đạt khoảng 30% khối lượng, hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành đổ bê tông cọc gia cố 28/46 cọc. Gia công cốt thép cọc 46/46 đoạn cọc.

* *Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường*: Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất năm 2024; giải quyết các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ-XÃ HỘI

1. Lĩnh vực Văn hóa

1.1. Văn hoá, thể thao, thông tin-truyền thông

Tham gia, tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn, hưởng ứng các hoạt động do cấp trên phát động. Phối hợp tổ chức các hoạt động: Hội thi “Nam giới vào bếp” nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, giao lưu Dưỡng sinh và khiêu vũ mở rộng Thành phố Sa Đéc năm 2024; tiếp đoàn học tập kinh nghiệm xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; các hoạt động nhân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tham gia chuỗi hoạt động nhân Festival Hoa-Kiêng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023 được bằng khen của UBND Tỉnh cùng các phong trào khác,...Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng chống dịch bệnh, các sự kiện của Địa phương, Thành phố và Tỉnh,...

Kết quả nổi bật: đạt giải Nhất và giải Ba đường hoa đẹp, giải Nhất công hoa đẹp và giải Nhì vườn hoa đẹp tại Hội thi công hoa, đường hoa, vườn hoa đẹp hưởng ứng Festival Hoa-Kiêng Sa Đéc năm 2023; giải Nhì bóng đá mini nam, giải Nhất và giải Ba Hội thi Dân vũ thanh niên nhân Lễ hội Độc lập năm 2024 và giải Ba Hội trại tòng quân năm 2024.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy-HĐND và UBND phường; thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thể giới phòng, chống mua bán người”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024; việc phòng, chống tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, tín dụng đen; thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy; tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu”. Trang trí khánh tiết Lễ khởi công công trình Rạch

ngã am, khóm Tân Bình, phường An Hòa, có khoảng 50 lượt Cán bộ, công chức và người dân tham dự, hỗ trợ Công an phường trang trí khánh tiết Ngày Hội Toàn dân đoàn kết bảo vệ An ninh Tổ quốc, trang trí lễ Tháng khuyến học cấp Tỉnh. Phối hợp với Phòng Văn hóa rà soát các điểm Du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường. Thực hiện xong 4 lớp tổng số 118 em tham gia trong đó (nữ 72), biết bơi 102 em (nữ 60), tiếp tục dạy các lớp còn lại tổng số 151 em.

1.2. Giáo dục-Đào tạo

Năm học 2023-2024, các trường trên địa bàn đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn phường được quan tâm thực hiện tốt. Vừa qua, Trung tâm Văn hoá-Học tập cộng đồng cũng đã vận động hỗ trợ 03 laptop cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, mỗi máy trị giá 15 triệu đồng, hiện tại chương trình hỗ trợ laptop do Trung tâm phát động vận động vẫn còn 02 máy để hỗ trợ những trường hợp có nhu cầu đủ điều kiện.

1.3. Y tế, Dân số gia đình và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện hiệu quả việc thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên và trong các dịp cao điểm, đã tiến hành kiểm tra 83/83 cơ sở, không có cơ sở vi phạm. Đã tiến hành cân đo 696/706 trẻ từ 0-5 tuổi (đạt tỷ lệ 98,58%); trong đó, có 66/696 trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng (chiếm tỷ lệ 9,48%), trẻ suy dinh dưỡng theo chiều cao là 85/696 trẻ (chiếm tỷ lệ 12,21%).

Tổ chức khám và điều trị bệnh cho 540 lượt người, trong đó Đông y là 222 lượt. Phối hợp khám, phát thuốc cho người cao tuổi trên địa bàn phường với 500 suất thuốc (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Phối hợp tổ chức xét nghiệm tầm soát bệnh cho lực lượng CBCC và các Tổ nhân dân tự quản, Tổ bảo vệ dân phố, có 53 CBCC và thành viên tổ được khám, kiểm tra. Thực hiện chiến dịch cho trẻ từ 6-36 tháng uống vitaminA đợt 1 là 458/464 tỷ lệ 98,7%. Công tác tiêm chủng trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 75,17%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm VAT là 75,29%. Thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn phường vãng gia hộ gia đình trên địa bàn đạt tỷ lệ 98%.

2. Chính sách xã hội

* **Lao động-Việc làm:** Trong 9 tháng qua, địa phương đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 399/450 lao động đạt 88,66%; vận động 35 lao động tham dự phiên giao dịch việc làm do Tỉnh tổ chức; có 14/10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* **Công tác Bảo trợ xã hội:** Xét cấp giấy xác định mức độ khuyết tật cho 80 người. Chi trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng BTXH với số tiền 2.060.310.000 đồng và chi trực tiếp bằng tiền mặt với số tiền 309.810.000 đồng. Lập thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho: 09 cụ đủ 80 tuổi

trở lên, 44 người khuyết tật, 31 hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; 21 người theo nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Báo giám 33 đối tượng bảo trợ xã hội và chi tiền mai táng phí cho 27 đối tượng với số tiền 197,200.000 đồng.

* **Chính sách người có công:** Cấp phát tiền, quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh, Thành phố nhân các ngày Lễ, Tết kịp thời, đúng quy định, cụ thể: Quà Chủ tịch nước 110 phần, với số tiền 33 triệu đồng; 113 phần của Tỉnh, với số tiền: 56,5 triệu đồng; 05 phần của Thành phố, với số tiền 1,5 triệu đồng.

Chi trả thờ cúng Liệt sĩ cho 78 gia đình theo quy định, phối hợp với đưa 01 đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung ở Côn Đảo. Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 01 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Lập danh sách người có công và thân nhân liệt sĩ nhận quà của Chủ tịch nước nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 với 111 phần quà với số tiền: 33.300.000 đồng. Lập danh sách người có công và thân nhân liệt sĩ nhận quà theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 với 110 phần quà với số tiền: 55.000.000 đồng.

Lập danh sách người có công và thân nhân liệt sĩ nhận quà của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 với 2 phần quà với số tiền: 3.000.000 đồng. Lập danh sách người có công tiêu biểu nhận quà của Tỉnh nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 với 1 phần quà với số tiền: 2.000.000 đồng.

* **Công tác giảm nghèo:** Vận động hỗ trợ 1.190 suất quà với tổng kinh phí 264 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Tổ đối thoại chính sách giảm nghèo Thành phố tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo, lao động, việc làm, Bảo hiểm y tế tại phường với sự tham dự của 60 người dân đại diện cho các Chi tổ hội ở khóm và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

* **Công tác trẻ em:** Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Vận động và trao 170 phần quà “Cây mùa xuân” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng số tiền là 48 triệu đồng, 100 phần quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với tổng số tiền là 7,9 triệu đồng; trao hơn 750 suất học bổng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng giá trị gần 270 triệu đồng. Ban Bảo vệ trẻ em phường hoạt động đều tay; duy trì thực hiện các hoạt động lâu dài vì trẻ em như: mô hình “Tình thương trao em” và tổ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” Khu dân cư khóm Tân Thuận của Hội LHPN phường; hỗ trợ lâu dài cho học sinh, đội viên của Đoàn phường; các mô hình cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,... Kịp thời giải quyết những trường hợp bạo hành trẻ em xảy ra trên

địa bàn phường . Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng tránh lây nhiễm và tự chăm sóc bản thân khi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tiếp Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em của Tỉnh.

IV. VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Công tác Quốc phòng

Duy trì nghiêm kíp trực SSCĐ đảm bảo đúng thành phần theo quy định, trực phòng không, thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo an toàn khu vực đơn vị. Xây dựng lực lượng giải ngạch 25 đồng chí, kết nạp 26 đồng chí đạt 100% chỉ tiêu. Giao, nhận quân: 10/10 Thanh niên. Trong đó, Quân sự giao 6/6 thanh niên, Công an giao 4/4 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu. Đảm bảo phân công lực lượng trực bảo vệ nhân các dịp lễ tết và sự kiện quan trọng của địa phương. Tổ chức đón rước Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chặt chẽ, chu đáo.

2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2024, trọng án không xảy ra, so với cùng kỳ năm 2023 tiếp tục được kiềm chế, trọng án không xảy ra, thường án xảy ra 16 vụ (05 vụ trộm, 07 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Công an phường phối hợp tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển Đội nghiệp vụ Công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền.

Xử phạt hành chính 23 tên có hành vi mua bán dâm, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản không sử dụng tàu cá, đánh bạc. Qua đó phạt tiền 23 tên với tổng số tiền 34.250.000 đồng.

Tiến hành mời test nhanh ma túy 20 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy. Kết quả 07 đối tượng âm tính với chất ma túy và cho cam kết; 13 đối tượng có kết quả dương tính; qua đó, Công an phường xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 7.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với 05 đối tượng, 08 đối tượng có kết quả dương tính đưa đi cai nghiện bắt buộc theo diện không nơi cư trú ổn định. Gọi hỏi, giáo dục răn đe 11 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và cho làm cam kết không tái phạm. Mời cảm hóa giáo dục 07 đối tượng tù tha về địa phương cư trú; 05 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Tiếp nhận 16 tin báo tội phạm, qua đó chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát Điều tra 16 tin; việc thực hiện giải quyết tố giác và tin báo tội phạm được thực hiện đúng theo quy trình và quy định của pháp luật, không có trường hợp bỏ lọt tội phạm hoặc bị khiếu nại của quần chúng nhân dân; kiểm tra 14 cơ sở nhà trọ tháng trên địa bàn, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm gì.

Thành lập các Đoàn ra quân kiểm tra PCCC theo phân cấp quản lý đối với 3.150 trường hợp; trong đó có 2650 hộ gia đình, 500 trường hợp là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn và cho cam kết 3.150 trường hợp đảm bảo an toàn PCCC; nhắc nhở và cho cam kết 03 cơ sở kinh doanh bán tập hóa tại chợ Nàng hai thuộc khóm Tân Hòa, phường An Hòa, về việc không kinh doanh, mua bán san, chiết nạp gas, xăng dầu trái phép; trong thời gian qua trên địa bàn phường chưa xử lý trường hợp nào về vi phạm PCCC.

Phối hợp Quân sự, Ban Bảo vệ Dân phố, Đội HS-KT-MT tuần tra 252 cuộc có 1.512 lượt đồng chí tham gia; phối hợp Đội Cảnh sát giao thông tuần tra 03 cuộc 18 đồng chí tham gia phòng chống đua xe trái phép; qua đó, giải tán 03 nhóm 22 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Qua đó nhắc nhở 05 trường hợp karaoke gây ồn ào; 02 trường hợp quán nhậu mở nhạc âm lượng lớn quá giờ quy định. Phối hợp cùng Đoàn liên ngành ra quân dọn dẹp lòng đường, vỉa hè, kết quả nhắc nhở 20 trường hợp mua bán vỉa hè tại vòng xoay Công viên Sa Đéc; nhắc nhở 03 lượt các điểm giữ xe tự phát tại chợ Nàng hai về việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi giữ xe. Thực hiện Mô hình “Loa tuyên truyền lưu động” phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường thuộc các tuyến đường Chợ Nàng hai, Chợ Cầu đốt, ĐT 848, Ngô Gia Tự, khu vực Công viên được 28 lượt với 168 đồng chí tham gia. Phân công hơn 300 lượt đồng chí tham gia giữ an ninh trật tự các hoạt động khai mạc Tuần lễ Du lịch, Chợ Hoa, Lễ Hội Hòa Bình, Lễ Phật Đản....

V. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH THẤP, KHIẾU NẠI, TỔ CÁO CỦA CÔNG DÂN

1. Công tác Cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số

- Ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân phường rà soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn phường An Hòa và Công văn số 493/UBND-VP ngày 02/5/2024 về việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo cán bộ, công chức phường tăng cường đẩy mạnh rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo công chức phụ trách kiểm soát TTHC thường xuyên kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của

phường và báo cáo định kỳ trong công tác rà soát TTHC về Thành phố đúng thời gian theo quy định.

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Trong kỳ, số kết quả giải quyết TTHC số hóa là **556/556** hồ sơ, đạt tỷ lệ **100%** tăng **14,03%** so với kỳ trước (*Số liệu cập nhật tính từ ngày 15/6/2023 đến 14/9/2024*).

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 591 trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 570 (trực tuyến: 570; trực tiếp: 0); số từ kỳ trước chuyển qua: 21. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 561; trong đó, giải quyết trước hạn: 516, đúng hạn: 45, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 30 trong đó, trong hạn: 30, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ từ chối giải quyết: 03 và 02 hồ sơ xin rút.

- Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện đúng quy định. Đến nay, chưa phát sinh trường hợp phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân. Tất cả đều hoàn thành giải quyết, được công khai minh bạch đúng quy định.

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì, các thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí thanh toán trực tuyến đều được công khai minh bạch tại Bộ phận Một cửa, các TTHC đều được niêm yết đúng quy định. Kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn phường đạt kết quả cao.

- Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố: 100% thực hiện báo cáo đúng theo quy định.

- Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa điện tử. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả điện tử và nhân viên bưu điện thực hiện chuyển giao hồ sơ TTHC trên phần mềm. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp xã hiện có 69 TTHC trực tuyến toàn trình, 36 TTHC trực tuyến một phần.

- Tham gia hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh để thường xuyên giám sát các nguy cơ, phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi hay tấn công vào các hệ thống. Bảo đảm an toàn cho các hệ thống và dữ liệu của quá trình chuyển đổi số. Số máy tính cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC): 25/33 máy và hướng đến cài đặt 33/33 máy.

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: 100%. Tỷ lệ TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần: 100%. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn trình, một phần: 20/173 (11,56%). Tỷ

lệ TTHC được xử lý trực tuyến toàn trình, một phần: 100%. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực: 0%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC là **556/556** hồ sơ, đạt tỷ lệ **100%**. Tỷ lệ hồ sơ TTHC có đính kèm kết quả giải quyết TTHC điện tử: 100%. Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với TTHC đủ điều kiện: 100%.

- Tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI: 07/556, chiếm tỷ lệ 1,2%.

Thực hiện và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường. Thực hiện đầy đủ công tác đánh giá và cập nhật tài liệu, điều chỉnh, xây dựng mới các quy trình ISO theo sự thay đổi của thủ tục hành chính.

2. Chống tham nhũng và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân

Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức được thực hiện đúng quy định. Đến nay, chưa phát sinh trường hợp phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân. Tất cả đều hoàn thành giải quyết, được công khai minh bạch đúng quy định.

Công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt. Tổng số vụ việc tiếp nhận thụ lý hoà giải trong 09 tháng đầu năm 2024 của các tổ hòa giải ở 04 khóm và UBND phường đã tiếp nhận 16/16 trường hợp, giảm 06 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. Số đơn việc hoà giải thành: 15 trường hợp đạt tỷ lệ **93,75%**. Không thành 01 đơn.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn phường phát triển ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2024, tiếp tục chuyển biến tích cực, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao. Công tác vận động Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tính đến thời điểm báo cáo có 14/10 lao động, vượt chỉ tiêu trên giao. Sản xuất công nghiệp phục hồi tốt; sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung đẩy mạnh. Các mặt văn hóa-xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Tình hình an ninh-chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, chuyển đổi số nâng cao

chất lượng và hiệu quả rõ rệt. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường có tập trung, quyết liệt, sâu sát và cải thiện về hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

2.1/ Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng và đảm bảo vệ sinh môi trường chưa đạt kết quả như yêu cầu, việc phát hiện còn chậm, chưa chủ động, xử lý các trường hợp vi phạm chưa nhiều.

- Công tác quốc phòng-quân sự địa phương còn một số tồn đọng chậm được khắc phục.

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hoa kiểng còn gặp khó khăn về hạ tầng và điện phục vụ tưới tiêu.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý công việc của một số công chức, bộ phận chuyên môn còn chậm, trễ, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời.

- Công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các bộ phận và các nhóm có lúc chưa kịp thời.

- Chất lượng tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành cho UBND phường của một vài công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

2.2. Nguyên nhân

- Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND phường có mặt chưa sát, chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế.

- Tính đổi mới, sáng tạo, đột phá trong hoạt động chính quyền chưa nhiều.

- Một số công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện chỉ đạo của UBND phường, chưa có biện pháp theo dõi công việc được giao; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình nên việc triển khai thực hiện công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường có lúc, có khi chưa kịp thời. Chưa tích cực nghiên cứu các văn bản, nắm tình hình để nâng cao năng lực, kỹ năng.

PHẦN THỨ HAI

Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Ủy ban nhân dân phường An Hòa đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục chỉ đạo các các bộ phận chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với các hội-đoàn thể nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình, kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đồng thời phê bình đối với các trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục khắc phục tồn tại, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đạt kế hoạch, chỉ tiêu giao năm 2024.

II. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình; Huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí hạ tầng, kinh tế, xã hội; chú trọng triển khai đầu tư, hỗ trợ các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, tổ hợp tác trong việc tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

- Phối hợp tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động Hội quán Làng gạo theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ thị trường, kiểm tra vệ sinh ATTP; Tiếp tục ngăn chặn, xử lý hoặc đề nghị xử lý trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện điều hành thu-chi ngân sách; khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách.

III. VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ-XÃ HỘI

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, tuyên truyền thực hiện BHYT, BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu trên giao.

- Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn bản sắc dân tộc; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện của đất nước, địa phương, thành phố và tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo, lựa chọn hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo để ưu tiên phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, nguồn cho vay. Tổ chức rà soát, vận động lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn đạt chỉ tiêu trên giao.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; công tác xác định đối tượng để chi trả kịp thời, đủ, đúng các chế độ chính sách đối với đối tượng BTXH, người có công với cách mạng, tiếp tục vận động thực hiện Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

- Tăng cường đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các thiết chế văn hóa thể thao, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

IV. LĨNH VỰC KHÁC

- Chỉ đạo Công an, Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra an toàn giao thông và tình hình tạm trú trên địa bàn. Xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

- Duy trì và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung kiểm tra giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai.

- Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Một cửa điện tử trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

PHẦN THỨ BA

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

1.1. Về những cơ hội thuận lợi

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Với quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự đóng góp, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường cùng chung tay thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Về những khó khăn, thách thức

Nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn hẹp; thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ lụt trở nên trầm trọng hơn; thiên tai, dịch bệnh có thể còn có những diễn biến phức tạp,... làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế của phường. Hạ tầng đô thị phát triển nhanh và thương mại dịch vụ kéo theo những yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng bất lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền và an ninh trật tự.

2. Mục tiêu tổng quát

Tập trung xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm đảm bảo khả năng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm, đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng chính quyền phục vụ ngày càng năng động, chất lượng tốt, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, văn minh. Phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm (lúa): 130 ha; Vườn: 37 ha; Trồng hoa kiểng đạt từ 78 ha; Nuôi trồng thủy sản đạt từ: 8 ha.

- Phần đầu có thêm sản phẩm OCOP được công nhận.

- Xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách đạt 100% kế hoạch.

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, lớp 1, hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt 100%, tỷ lệ học sinh cơ sở bỏ học dưới 1%. Duy trì đạt chuẩn quốc gia tại các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn.

- Số hộ đăng ký GDVH đạt 100%, trên >95% hộ đạt chuẩn GDVH, 1.948 hộ đạt chuẩn GĐTT, 10.800 người luyện tập TDTT thường xuyên, phần đầu có 4/4 xóm đạt chuẩn Khóm văn minh đô thị, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; duy trì các tiêu chí xã, phường phù hợp trẻ em.

- Phần đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn <1,27%; từ 450 lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm; Đưa 10 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 100%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng duy trì giảm ở mức 9,48%, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 93,8%. Duy trì Trạm y tế đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

- Công tác tuyên truyền và xây dựng lực lượng đạt 100% chỉ tiêu. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Tỷ lệ giải quyết, trao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng và trước hạn đạt 100%, thực hiện 100% hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến theo quy định. Chỉ số CCHC phấn đấu trong nhóm đầu các xã phường.

- Phát triển thêm các mô hình điểm nhấn về CCHC, chuyển đổi số, đô thị thông minh.

4. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2025

Bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng thực hiện; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy tính tự lực, tự cường của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm.

Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm. Tập trung phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng, công tác quy hoạch, các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị.

Phối hợp duy trì tổ chức các hoạt động Lễ hội thường niên và Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần thứ II.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quan tâm giải quyết, xử lý tốt các vấn đề môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, công nghệ xử lý môi trường phù hợp với quy hoạch đô thị; tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án chống sạt lở bờ sông, ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục

hành chính; nhiệm vụ chuyển đổi số; tập trung giải quyết các đơn khiếu nại cho công dân. Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy tình yêu quê hương xứ sở. Thực hiện nghiêm cơ chế phát ngôn, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Phường.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm, ước cả năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường An Hòa./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch Thành phố;
- Chi cục Thống kê Thành phố;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các bộ phận chuyên môn;
- MTTQ & các tổ chức CT-XH phường;
- 04 xóm;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Nhân

